

NGÀY SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2024:

Chia sẻ kinh nghiệm viết về “Gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt” và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên năm 2025

Thời gian thực hiện: Tiết 3 chiều thứ Năm (26 tháng 9 năm 2024)

Người thực hiện: Đồng chí Nguyễn Thị Hiền (tổ Năng khiếu)

Thực hiện Kế hoạch về việc Tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2024 của Bộ chính trị về việc “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng” và “Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt” Thành phố Hà Nội về việc triển khai “Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước” thành phố Hà Nội năm 2025;

Thực hiện Kế hoạch của Hội đồng Thi đua khen thưởng quận Long Biên về việc xây dựng Kế hoạch triển khai Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên năm 2025;

Căn cứ tình hình thực tế và khả năng của cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt (ĐHTT, NTVT) trong các phong trào thi đua yêu nước; qua đó, kịp thời phát hiện, khen thưởng, biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực công tác, học tập, lao động sản xuất và đời sống xã hội trên địa bàn quận và Thủ đô.

2. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phát hiện gương ĐHTT, NTVT; tăng cường công tác tuyên truyền nhân rộng các gương ĐHTT, NTVT đồng thời lan tỏa những việc làm tốt, hành động đẹp trên địa bàn quận và Thủ đô.

3. Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và sự phối hợp của các cấp, các ngành, các cơ quan, địa phương, đơn vị thuộc Quận trong tổ chức thực hiện Cuộc thi và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến.

4. Đánh giá, tổng kết 10 năm triển khai tổ chức Cuộc thi và hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

II. NỘI DUNG

1. Cuộc thi viết về gương ĐHTT, NTVT năm 2025

- Đối tượng dự thi: Mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước đang cư trú, học tập, công tác trên địa bàn quận Long Biên.

- Nội dung: Phản ánh về các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực công tác, học tập, lao động sản xuất và đời sống xã hội trên địa bàn quận Long Biên. (trong trường học có thể là đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh học sinh)

- Hình thức: Người dự thi viết bài dự thi bằng hình thức bài viết hoặc tác phẩm thuộc các loại hình báo chí.

2. Cách viết bài (Các bước thực hiện một bài viết hoặc tác phẩm thuộc loại hình báo chí)

- **Bước 1:** Xác định đối tượng viết bài

- **Bước 2:** Xây dựng kế hoạch viết bài

+ Thu thập những tài liệu về người viết (thân thế, gia đình, quá trình công tác, thành tích nổi trội... Kèm với mỗi giai đoạn có minh chứng là hình ảnh...)

+ Viết bài: Đảm bảo cấu trúc

. Giới thiệu về người được viết và ấn tượng chung

. Tóm tắt quá trình công tác hoặc học tập

. Thành tích đã đạt được (đặc biệt lưu tâm những thành tích đối với cơ quan công tác, nơi học tập và đối với địa phương....)

. Phân gấn kết: Vị trí, vai trò của người đó trong gia đình....

⇒ Đối với phần về cá nhân người được viết cần phối hợp để lấy tư liệu chính xác

⇒ Để bài viết có tính thuyết phục tạo ấn tượng cần thể hiện cảm xúc chân thành của người viết

- **Bước 3:** Hoàn thiện bài viết (kèm theo hình ảnh hoặc thước phim tư liệu có liên quan đến nhân vật trong bài viết).

3. Cách thức thực hiện:

- Triển khai Kế hoạch

- Phát hiện gương điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt và viết bài

- Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường duyệt bài và lập danh sách gửi Hội đồng thi đua khen thưởng quận.



III. CHIẾU BÀI ĐẠT GIẢI TRONG CUỘC THI NĂM 2024

- Người viết: Cô giáo Nguyễn Thị Hiền
- Người được phát hiện để viết: Cựu Học sinh Nguyễn Thiên Mỹ – Lớp 9^o6 (năm học 2023-2024)

CÔ BÉ HỮU DUYÊN VỚI VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT

Danh sĩ Thân Nhân Trung khẳng định: “*Hiền tài là nguyên khí quốc gia*:. Câu nói ấy đã trở thành niềm động lực, mục tiêu phấn đấu của tất cả các học sinh, sinh viên trên dải đất hình chữ S thân yêu. Cũng lấy đó làm mục đích của việc học, cô bạn Nguyễn Thiên Mỹ - lớp 9A6 - trường THCS Gia Thụy đã và đang cố gắng học tập, trau dồi không ngừng để đóng góp những bông hoa đẹp vào rừng hoa của đất nước.



Nguyễn Thiên Mỹ sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống hiếu học. Bởi thế em được truyền lửa những đam mê tìm tòi, học hỏi từ khi còn rất nhỏ. Gia đình em có ông, bà, bố và mẹ từng học Sư phạm và là giáo viên, giảng viên tại các trường phổ thông, trường nghề,... Thiên Mỹ là em út trong gia đình, trên em còn có anh trai hơn em 17 tuổi là cựu học sinh trường THPT Chuyên Amsterdam - Hà Nội



Mẹ là người luôn bên cạnh, ủng hộ và động viên Thiên Mỹ trong cuộc sống

Từ nhỏ em đã nuôi dưỡng trong mình niềm yêu thích các môn học nghệ thuật. Em say mê với những câu hát, em say sưa trong những nét vẽ, em thích thú và lạ lẫm với cây dương cầm. “Hôm ấy, khi nghe chị hàng xóm đàn, Thiên Mỹ đã về thủ thỉ với mẹ rằng: “Con muốn được học như chị Kẹo!” Nhờ cơ duyên, sau đó Thiên Mỹ đã trở thành học viên của trường âm nhạc Yamaha.” (Lời chị Thủy - mẹ Thiên Mỹ chia sẻ). Thiên Mỹ bắt đầu việc học piano từ năm bốn tuổi. Trải qua 6 năm theo đuổi những nốt nhạc, em đã tham gia nhiều sân chơi nghệ thuật nhỏ. Mốc chuyển giao trong quá trình học nghệ thuật của em là giải Nhì cuộc thi Festival Piano Thành phố Hà Nội và giải Nhì cuộc thi Festival CEG năm 2019. Cùng năm ấy, em trúng tuyển hệ trung cấp 9 năm khoa Piano trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Từ đó đến nay em đã có những thành tích ở các cuộc thi trong nước và quốc tế, tiêu biểu là giải Vàng liên hoan nghệ thuật châu Á Thái Bình Dương năm 2018, giải Nhất cuộc thi Yamaha Việt Nam năm 2022. Bên cạnh đó em thường xuyên tham gia các buổi biểu diễn cộng đồng, tổ chức các chương trình biểu diễn cá nhân, hoạt động biểu diễn từ thiện ở các bệnh viện: Bệnh viện Quân đội 108, Bệnh viện Xanh-pôn, ..., tham gia hoạt động gây quỹ cùng với các bạn khuyết tật bẩm sinh và tham gia nhiều workshop, lớp học masterclass về piano với các giáo viên, giảng viên trên thế giới.



Thiên Mỹ trong một buổi biểu diễn, nhằm chia sẻ niềm đam mê âm nhạc



Hình ảnh từ những buổi học của Thiên Mỹ tại Nhạc viện

Bên cạnh chiếc đàn như một người bạn tâm tình, sẻ chia, Thiên Mỹ còn yêu thích cả những trang sách. Em không chỉ có niềm say mê với sách văn học hay những bộ tiểu thuyết mà em còn thích đọc các quyển sách về thế giới tự nhiên, về lịch sử, ... Cuốn sách đầu tiên em tự mình đọc là tập thơ “*Góc sân và khoảng trời*” của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Ngày bé, thỉnh thoảng em vẫn ngân nga vừa đọc vừa hát:

Hạt gạo làng ta

Có vị phù sa

Của sông Kinh Thầy

Có hương sen thơm

Trong hồ nước đầy

Có lời mẹ hát

Ngọt bùi đắng cay...

Từ ngày mới tiếp xúc với những con chữ, em vẫn giữ cho mình niềm say mê với những trang sách. Có những quyển sách không biết em đã đọc đi đọc lại đến bao nhiêu lần, mỗi lần đọc là một lần vỡ ra nhiều điều mới. Nhà văn em yêu thích nhất là nhà văn Nguyễn Nhật Ánh với câu chuyện đầy xúc động “*Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh*”. Ấn tượng nhất với em là bộ tiểu thuyết Harry Potter của nhà văn người Anh J.K Rowling. Và có lẽ, câu chuyện khiến em ám ảnh, day dứt nhất là tiểu thuyết “*Tuổi thơ dữ dội*” của nhà văn Phùng Quán, viết về thế hệ thanh, thiếu niên Việt Nam thời kháng chiến chống Mỹ tại vùng đất miền Trung cộc cằn, sương gió. Có một lần, Thiên Mỹ nói đùa rằng: “*Có lẽ, những cuốn*

sách, quyển truyện đầy cuốn hút ấy cũng là một trong những “thủ phạm” gây nên tật cận thị lệch của em. Bởi vậy nên sau này, em cũng giảm dần việc đọc sách trong một thời gian dài, ngồi lâu, gây hại cho mắt.” Nhưng dù vậy, niềm “say chữ” trong em không bao giờ tắt.



*Góc học tập của Thiên Mỹ - nơi có đam mê đọc sách và những “kỉ niệm”
hạnh phúc bên phím đàn*

Bên cạnh niềm yêu thích, say mê với âm nhạc và những con chữ, em còn yêu thích hầu hết tất cả những môn học trên lớp. Em có được niềm yêu thích say mê ấy nhờ sự ân cần dìu dắt, sự gieo trồng những hạt giống đầu tiên trong em của các thầy cô giáo trường Tiểu học Gia Thụy. “Em còn nhớ mãi người nắm tay em để có những nét chữ đầu tiên - cô Lê Lưu. Em yêu cả cô Trần Hà nghiêm khắc; em ngưỡng mộ cô Hoàng Hiền xinh đẹp, dịu dàng; em biết ơn cô Thụy Khanh với những lời tâm sự đầy yêu thương, những lời khuyên bổ ích; em khâm phục sự kiên trì, sát sao của cô Nguyễn Ly.” Nói về các môn học, em từng tâm sự: “Em chưa hẳn là một người quá chăm chỉ. Nhưng cũng nhờ niềm yêu thích với tất cả các môn học nên kết quả học tập ở các môn khá đều nhau, em không bị thiên lệch về một môn học nào đó quá nhiều.” Thiên Mỹ học đều ở tất cả các môn, điều mà em cho rằng có được một phần là nhờ khả năng ghi nhớ nhanh do học nhạc từ nhỏ. Trong các năm học lớp 6, lớp 7, lớp 8, năm nào kết quả học tập của Thiên Mỹ cũng nằm trong top những học sinh điểm cao của khối.

Lựa chọn học tập tại trường Trung học cơ sở Gia Thụy, một ngôi trường có uy tín trong nhiều năm trên địa bàn quận Long Biên, Thiên Mỹ cùng với các bạn học sinh niên khóa 2020-2024 đã gặt hái những đóa hoa Trạng Nguyên tươi thắm để dâng tặng ngôi trường thân yêu, dâng tặng những người cha, người mẹ thứ hai luôn nâng đỡ, dìu dắt. Năm học 2022 - 2023, khi lựa chọn tham gia Câu lạc bộ môn học em yêu thích cấp trường, cũng vì sự yêu thích và say mê với tất cả các môn học nên Thiên Mỹ cũng đã rất phân vân giữa các lựa chọn. Cuối cùng, với niềm yêu thích say mê nghệ thuật và niềm “say chữ” từ nhỏ, em quyết định tham gia học tập tại câu lạc bộ môn Ngữ văn của trường. Đối với em, CLB văn không chỉ là một môi trường học tập chuyên sâu, thú vị, có tính cạnh tranh mà đó còn là một “công cụ” rất tốt để em phát triển bản thân, nâng cao tri thức, khả năng của của mình như nhà văn Maxin Gorki từng nói: *“Văn học là nhân học”*, quả đúng vậy, học văn để làm người. *“Bước vào CLB môn Ngữ Văn, em mang trong mình tâm thế thoải mái, một tinh thần học tập, học hỏi cầu thị và vui vẻ từ các thầy cô và những người bạn. Dần dần, tình yêu với môn học trong em ngày một lớn, dẫn dắt em, mở đường, đưa lối để em theo đuổi hành trình học tập hơn 1 năm tại CLB. Đến với môn văn, em chiêm nghiệm thêm cho mình nhiều điều mới về kiến thức lí luận, về cách đối nhân xử thế, về con người, về cuộc sống, ... Em nhận ra, môn văn đâu chỉ là những hình ảnh nên thơ, bay bổng, lãng mạn, trùu tượng? Mà văn học “thực chất là cuộc đời, văn học sẽ không là gì cả nếu không vì cuộc đời mà có. Cuộc đời là nơi bắt đầu, cũng là nơi đi tới của văn học.”* như lời nhà thơ Tố Hữu từng khẳng định.”

Những ngày tháng học tập tại câu lạc bộ là những kỉ niệm thật đẹp, góp phần tạo nên một thanh xuân đầy ý nghĩa của Thiên Mỹ. Từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 1 năm 2024, Thiên Mỹ cùng với các bạn học sinh tại câu lạc bộ môn Ngữ văn cấp trường, cấp quận đã có những kỷ niệm thật đẹp bên nhau. Bên nhau trong những ngày Hạ nắng gắt, những ngày Thu trời se lạnh, những ngày Đông giá rét để rồi cùng nhau gặt hái những trái ngọt ngào của mùa Xuân, em và những người bạn của mình chưa bao giờ và sẽ không bao giờ hối hận với lựa chọn học tập tại câu lạc bộ môn Văn. *Giai đoạn nước rút ôn thi cho Kỳ thi HSG cấp Thành phố là một giai đoạn thật nhiều áp lực, khó khăn đối với em. Nhưng em đã cố gắng vượt qua những khoảnh khắc ấy nhờ lời động viên từ gia đình, từ các thầy cô giáo, bè bạn và nhờ cả vì yêu, vì say, vì mê văn nữa ... Những trang hồi ức tại CLB sẽ mãi là những trang nhật kí khiến em xúc động, bồi hồi, xốn xang biết mấy khi nhắc lại. Trong hành trình ôn thi, em luôn nhắc nhở bản thân rằng: “Hãy cho mình được tận hưởng cảm giác hồi hộp nhưng nhất định phải bình tĩnh. Hãy cho mình có cảm giác lo lắng nhưng nhất định phải tập trung. Hãy cho mình cả nỗi sợ nhưng nhất định không được gục ngã.”* Em biết hành trình phía trước còn rất dài. Khi đặt bút viết dấu chấm kết thúc bài thi học sinh giỏi cấp Thành phố, em biết đó là sự gọi mở cho những hành trình phía trước. Câu

chuyện này khép lại, sẽ có một câu chuyện khác mở ra. Em sẽ tiếp tục cố gắng và viết tiếp hành trình của bản thân, hơn cả là tập trung ở đích đến quan trọng nhất vào tháng sáu này” (Thiên Mỹ chia sẻ)



Thiên Mỹ và những người bạn đồng hành trên chặng đường học tập

Thiên Mỹ tâm sự: “Để ngày hôm nay, em có được một chút thành công nhỏ ban đầu là rất nhiều công sức, sự cố gắng, nỗ lực, sự tận tâm, nhiệt huyết của các thầy cô trong Ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô dạy CLB, các thầy cô giáo bộ môn. Em xin được gửi những tình cảm trân quý và kính yêu nhất đến các thầy cô trong Ban giám hiệu nhà trường đã sát cánh, động viên, khích lệ, tạo mọi điều kiện tốt nhất để thầy trò chúng em luôn tràn đầy năng lượng tích cực, học tập tại điều đạt hiệu quả cao nhất. Nhờ vậy chúng em đã vượt lên chính mình, đã được trang bị những kỹ năng tốt nhất cho từng môn học, đã chạm tay tới những bến bờ tri thức mới để đủ tự tin bước vào kỳ thi học sinh giỏi. Chúng em cũng luôn khắc ghi trong tim hình ảnh, tình cảm của các thầy cô bộ môn và các thầy cô chủ nhiệm luôn đồng hành, giúp đỡ vô điều kiện để chúng em được tham gia học tập tại CLB năm học 2022-2023 và 2023-2024. Hơn cả, em xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo trong câu lạc bộ tại trường THCS Gia Thụy thân yêu đã hết lòng chỉ bảo, truyền dẫn. Khoảng thời gian vừa qua, các thầy cô đã sát sao, tận tình chỉ bảo, kèm cặp chúng em với tình yêu thương vô bờ. Em hy vọng kết quả em có được ngày hôm nay, những gì em được

trang bị ngày hôm nay sẽ là bước đệm, là hành trang vững chắc để em vươn xa, bay cao hơn nữa, chạm đến những ước mơ, những chân trời mới. Em mong chút thành công nhỏ của em sẽ truyền cảm hứng cho các bạn trên con đường học tập, là động lực để các bạn học sinh học tập và cống hiến cho ngôi trường THCS Gia Thụy thân yêu”.



Thiên Mỹ cùng đội tuyển HSG lớp 9A6

chụp ảnh cùng cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Hiền

Với những nỗ lực không mệt mỏi, Thiên Mỹ đã khẳng định nỗ lực của bản thân khi em đạt giải Nhì trong kỳ thi HSG cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 và là học sinh có điểm số cao nhất đội tuyển HSG môn Văn quận Long Biên. Đó chính là phần thưởng xứng đáng dành cho em, ghi nhận những nỗ lực không mệt mỏi và đó còn là món quà vô giá, một lời tri ân em gửi tặng gia đình, thầy cô – những người đã sát cánh và động viên em trong thời gian qua.

Có một câu nói mà em rất tâm đắc: “*Khi mặt trời mọc, bạn nên bắt đầu chạy*”. Em luôn nhắc nhở bản thân: “*Tương lai phía trước còn rất nhiều điều đang mời gọi, chờ đón em chinh phục.*” và con đường chinh phục tương lai của Thiên Mỹ vẫn còn phía trước, đó là ngưỡng cửa thi vào lớp 10 THPT, đó là ước vọng về một ngôi trường học tập chuyên sâu để em được tung cánh với những trang văn và đó còn là những hoài bão lớn lao hơn nữa đang chờ đợi em ở tương lai... Chúc cho Thiên Mỹ có đủ nghị lực, niềm tin và quyết tâm để hành trình vươn tới những ước mơ trở thành hiện thực.